

บันทึกการเล่าเรื่อง



กลุ่ม ชุมชนคนวิชาการ

เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร พ.ศ. 2558 (เกณฑ์ใหม่)

วันที่ 29 ธ.ค. 2559

ณ ห้อง 2402 ชั้น 4 อาคารเรียนปัญญา

ผู้เล่า	รายละเอียดของเรื่อง	สรุปความรู้ที่ได้
<p>นางสาวนุชนภา รื่นอบเชย อาจารย์ประจำสาขาวิชา อุตสาหกรรมบริการอาหาร</p>	<p>จากที่ได้รับฟังจากผู้ถ่ายทอดองค์ความรู้เกี่ยวกับเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร พ.ศ. 2558 (เกณฑ์ใหม่) นั้น ผมได้มีโอกาสได้เข้าร่วมโครงการฯ เกี่ยวกับเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร พ.ศ. 2558 (เกณฑ์ใหม่) ของคณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ มทร.พระนคร</p> <p>ซึ่งการจัดการศึกษาของคณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ มีหลักสูตรในระดับปริญญาตรี และระดับปริญญาโท เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร พ.ศ. 2548 และพร้อมจะเข้าสู่การตรวจประกันคุณภาพการศึกษาตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร พ.ศ. 2558 สามารถสรุปเป็นประเด็นได้ดังต่อไปนี้</p> <p>เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ.2558</p> <ol style="list-style-type: none">1. การมีผลบังคับใช้ ตั้งแต่วันที่ 14 พฤศจิกายน 2558 เป็นต้นไป โดยที่หลักสูตรที่อยู่ระหว่างการดำเนินการขออนุมัติจากสภามหาวิทยาลัย อนุมัติให้ใช้เกณฑ์ 2548 โดยมีระยะเวลาในการพิจารณาระดับมหาวิทยาลัย ไม่เกิน 180 วัน นับจากเกณฑ์ 2558 มีผลบังคับใช้ (14 พ.ย. 58-11 พ.ย. 59)2. มาตรฐานความสามารถภาษาอังกฤษอาจารย์ประจำที่รับเข้าใหม่ ให้สถาบันกำหนดวิธีการและเกณฑ์คัดเลือกให้ได้มาตรฐานความสามารถภาษาอังกฤษเองในช่วง 2 ปีแรกนับตั้งแต่มีผลบังคับใช้ โดยเน้นการทดสอบด้านการอ่าน เขียน พูด ระดับใช้งานได้3. อาจารย์ประจำหลักสูตร อาจารย์ประจำที่มีคุณวุฒิตรงหรือสัมพันธ์กับสาขาของหลักสูตรที่เปิดสอน ทั้งปริญญาตรี (สายวิชาการ และสายวิชาชีพ) มีเกณฑ์เดียวกัน คือ รับจำนวนไม่จำกัด จบการศึกษาระดับปริญญาโท หรือเทียบเท่า หรือ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ โดยมีผลงานทางวิชาการในรอบ 5 ปีย้อนหลัง 1 รายการ4. อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร อาจารย์ประจำที่มีคุณวุฒิตรงหรือสัมพันธ์กับสาขาของหลักสูตรที่เปิดสอน ทั้งปริญญาตรี (สายวิชาการ และสายวิชาชีพ) โดยมี	<p>เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร พ.ศ. 2558 (เกณฑ์ใหม่) สรุปความรู้ได้ดังนี้</p> <p>ผมได้มีโอกาสได้เข้าร่วมโครงการฯ เกี่ยวกับเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร พ.ศ. 2558 (เกณฑ์ใหม่) ของคณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ มทร.พระนคร</p> <p>ซึ่งการจัดการศึกษาของคณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ มีหลักสูตรในระดับปริญญาตรี และระดับปริญญาโท เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร พ.ศ. 2548 และพร้อมจะเข้าสู่การตรวจประกันคุณภาพการศึกษาตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร พ.ศ. 2558 สามารถสรุปเป็นประเด็นได้ดังต่อไปนี้</p> <p>เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ.2558</p> <ol style="list-style-type: none">1. การมีผลบังคับใช้ ตั้งแต่วันที่ 14 พฤศจิกายน 2558 เป็นต้นไป โดยที่หลักสูตรที่อยู่ระหว่างการดำเนินการขออนุมัติจากสภามหาวิทยาลัย อนุมัติให้ใช้เกณฑ์ 2548 โดยมีระยะเวลาในการพิจารณาระดับมหาวิทยาลัย ไม่เกิน 180 วัน นับจากเกณฑ์ 2558 มีผลบังคับใช้ (14 พ.ย. 58-11 พ.ย. 59)2. มาตรฐานความสามารถภาษาอังกฤษอาจารย์ประจำที่รับเข้าใหม่ ให้สถาบันกำหนดวิธีการและเกณฑ์คัดเลือกให้ได้มาตรฐานความสามารถภาษาอังกฤษเองในช่วง 2 ปีแรกนับตั้งแต่มีผลบังคับใช้ โดยเน้นการทดสอบด้านการอ่าน เขียน พูด ระดับใช้งานได้3. อาจารย์ประจำหลักสูตร อาจารย์ประจำที่มีคุณวุฒิตรงหรือสัมพันธ์กับสาขาของหลักสูตรที่เปิดสอน ทั้งปริญญาตรี (สายวิชาการ และสายวิชาชีพ) มีเกณฑ์เดียวกัน คือ รับจำนวนไม่จำกัด จบการศึกษาระดับปริญญาโท หรือเทียบเท่า หรือ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ โดยมีผลงานทางวิชาการในรอบ 5 ปีย้อนหลัง 1 รายการ4. อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร อาจารย์ประจำที่มีคุณวุฒิตรงหรือ

	<p>ภาระหน้าที่ในการบริหารและพัฒนาหลักสูตรและควบคุมคุณภาพการจัดการเรียนการสอน โดยมีเกณฑ์เดียวกัน คือ มีจำนวนอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 5 คน จบการศึกษาระดับปริญญาโท หรือเทียบเท่า หรือ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ โดยมีผลงานทางวิชาการในรอบ 5 ปีย้อนหลัง 1 รายการ</p> <p>5. อาจารย์ผู้สอน อาจารย์ประจำ หรือ อาจารย์พิเศษที่มีคุณวุฒิ หรือ ตำแหน่งทางวิชาการในการสาขาวิชานั้น หรือ สาขาวิชาที่สัมพันธ์กัน หรือในสาขาวิชาของรายวิชาที่สอนในระดับปริญญาตรี (สายวิชาการ และสายวิชาชีพ) โดยมีวุฒิการศึกษาระดับปริญญาโท หรือเทียบเท่า หรือ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ และอาจารย์ผู้สอนที่เป็นอาจารย์พิเศษ ต้องมีชั่วโมงสอนไม่เกินร้อยละ 50 ของรายวิชา โดยมีอาจารย์ประจำเป็นผู้รับผิดชอบรายวิชานั้น</p> <p>6. การควบคุมมาตรฐานหลักสูตร การจัดการเรียนการสอนที่ไม่เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรที่กำหนดโดย สกอ. จะติดตามตรวจสอบและพิจารณาดำเนินการตามมติ กกอ.</p> <p>เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ.2558</p> <p>1. การมีผลบังคับใช้ ตั้งแต่วันที่ 14 พฤศจิกายน 2558 เป็นต้นไป โดยที่หลักสูตรที่อยู่ระหว่างการดำเนินการขออนุมัติจากสภามหาวิทยาลัย อนุมัติให้ใช้เกณฑ์ 2548 โดยมีระยะเวลาในการพิจารณาระดับมหาวิทยาลัย ไม่เกิน 180 วัน นับจากเกณฑ์ 2558 มีผลบังคับใช้ (14 พ.ย. 58-11 พ.ย. 59)</p> <p>2. มาตรฐานของความสามารถภาษาอังกฤษ เนการทดสอบด้านการอ่าน เขียน พูด ระดับใช้งานได้ โดยมีอาจารย์ประจำที่รับเข้าใหม่ ตามเกณฑ์ของสถาบัน กำหนดวิธีการและเกณฑ์การคัดเลือกให้ได้มาตรฐานความสามารถภาษาอังกฤษเองในช่วง 2 ปีแรกนับตั้งแต่มีผลบังคับใช้</p> <p>3. อาจารย์ประจำหลักสูตร อาจารย์ประจำที่มีคุณวุฒิตรง</p>	<p>สัมพันธ์กับสาขาของหลักสูตรที่เปิดสอน ทั้งปริญญาตรี (สายวิชาการ และสายวิชาชีพ) โดยมีภาระหน้าที่ในการบริหารและพัฒนาหลักสูตรและควบคุมคุณภาพการจัดการเรียนการสอน โดยมีเกณฑ์เดียวกัน คือ มีจำนวนอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 5 คน จบการศึกษาระดับปริญญาโท หรือเทียบเท่า หรือ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ โดยมีผลงานทางวิชาการในรอบ 5 ปีย้อนหลัง 1 รายการ</p> <p>5. อาจารย์ผู้สอน อาจารย์ประจำ หรือ อาจารย์พิเศษที่มีคุณวุฒิ หรือ ตำแหน่งทางวิชาการในการสาขาวิชานั้น หรือ สาขาวิชาที่สัมพันธ์กัน หรือในสาขาวิชาของรายวิชาที่สอนในระดับปริญญาตรี (สายวิชาการ และสายวิชาชีพ) โดยมีวุฒิการศึกษาระดับปริญญาโท หรือเทียบเท่า หรือ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ และอาจารย์ผู้สอนที่เป็นอาจารย์พิเศษ ต้องมีชั่วโมงสอนไม่เกินร้อยละ 50 ของรายวิชา โดยมีอาจารย์ประจำเป็นผู้รับผิดชอบรายวิชานั้น</p> <p>6. การควบคุมมาตรฐานหลักสูตร การจัดการเรียนการสอนที่ไม่เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรที่กำหนดโดย สกอ. จะติดตามตรวจสอบและพิจารณาดำเนินการตามมติ กกอ.</p> <p>เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ.2558</p> <p>1. การมีผลบังคับใช้ ตั้งแต่วันที่ 14 พฤศจิกายน 2558 เป็นต้นไป โดยที่หลักสูตรที่อยู่ระหว่างการดำเนินการขออนุมัติจากสภามหาวิทยาลัย อนุมัติให้ใช้เกณฑ์ 2548 โดยมีระยะเวลาในการพิจารณาระดับมหาวิทยาลัย ไม่เกิน 180 วัน นับจากเกณฑ์ 2558 มีผลบังคับใช้ (14 พ.ย. 58-11 พ.ย. 59)</p> <p>2. มาตรฐานของความสามารถภาษาอังกฤษ เนการทดสอบด้านการอ่าน เขียน พูด ระดับใช้งานได้ โดยมี อาจารย์ประจำที่รับเข้าใหม่ ตามเกณฑ์ของสถาบัน กำหนดวิธีการและเกณฑ์การคัดเลือกให้ได้มาตรฐานความสามารถ</p>
--	---	---

	<p>หรือสัมพันธ์กับสาขาของหลักสูตรที่เปิดสอนในระดับปริญญาโท มีเกณฑ์เดียวกัน คือ รับจำนวนไม่จำกัด จบการศึกษาระดับปริญญาโท หรือเทียบเท่า หรือ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ โดยมีผลงานทางวิชาการในรอบ 5 ปี ย้อนหลัง 3 รายการ (มีเงื่อนไขพิเศษ กรณีอาจารย์รับเข้าใหม่ที่ยังจบในระดับปริญญาเอก) ซึ่งเป็นงานวิจัยอย่างน้อย 1 รายการ และเป็นผลงานร่วมกับผู้อื่นได้</p> <p>4. อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร อาจารย์ประจำที่มีคุณวุฒิตรงหรือสัมพันธ์กับสาขาของหลักสูตรที่เปิดสอนในระดับปริญญาโท โดยมีภาระหน้าที่ในการบริหารและพัฒนาหลักสูตรและควบคุมคุณภาพการจัดการเรียนการสอน โดยมีเกณฑ์เดียวกัน คือ มีจำนวนอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 3 คน จบการศึกษาระดับปริญญาเอก หรือเทียบเท่า หรือ ปริญญาโท หรือเทียบเท่า หรือ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ โดยมีผลงานทางวิชาการในรอบ 5 ปีย้อนหลัง 3 รายการ (มีเงื่อนไขพิเศษ กรณีอาจารย์รับเข้าใหม่ที่ยังจบในระดับปริญญาเอก) ซึ่งเป็นงานวิจัยอย่างน้อย 1 รายการ และเป็นผลงานร่วมกับผู้อื่นได้</p> <p>5. อาจารย์ผู้สอน อาจารย์ประจำ หรือ อาจารย์พิเศษที่มีคุณวุฒิ หรือ ตำแหน่งทางวิชาการในการสาขาวิชานั้น หรือ สาขาวิชาที่สัมพันธ์กัน หรือในสาขาวิชาของรายวิชาที่สอนในระดับปริญญาโท โดยมีวุฒิการศึกษาระดับปริญญาโท หรือเทียบเท่า (ต้องมีประสบการณ์ในการสอนในระดับปริญญาโท) โดยมีผลงานทางวิชาการในรอบ 5 ปีย้อนหลัง 1 รายการ (ยกเว้นอาจารย์รับเข้าใหม่ที่ยังจบในระดับปริญญาเอก) และอาจารย์ผู้สอนที่เป็นอาจารย์พิเศษ ต้องมีชั่วโมงสอนไม่เก็ยร้อยละ 50 ของรายวิชา โดยมีอาจารย์ประจำเป็นผู้รับผิดชอบรายวิชานั้น</p> <p>6. อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลักและอาจารย์ที่ปรึกษาการค้นคว้าอิสระ ต้องเป็นอาจารย์ประจำหลักสูตร ที่มีวุฒิการศึกษาในระดับปริญญาเอก หรือเทียบเท่า หรือ ปริญญาโทและรองศาสตราจารย์ โดยมีผลงานทางวิชาการในรอบ 5 ปีย้อนหลัง 3 รายการ (มีเงื่อนไขพิเศษ กรณีอาจารย์รับเข้าใหม่ที่ยังจบในระดับ</p>	<p>ภาษาอังกฤษเองในช่วง 2 ปีแรก นับตั้งแต่มีผลบังคับใช้</p> <p>3. อาจารย์ประจำหลักสูตร อาจารย์ประจำที่มีคุณวุฒิตรง หรือสัมพันธ์กับสาขาของหลักสูตรที่เปิดสอนในระดับปริญญาโท มีเกณฑ์เดียวกัน คือ รับจำนวนไม่จำกัด จบการศึกษาระดับปริญญาโท หรือเทียบเท่า หรือ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ โดยมีผลงานทางวิชาการในรอบ 5 ปีย้อนหลัง 3 รายการ (มีเงื่อนไขพิเศษ กรณีอาจารย์รับเข้าใหม่ที่ยังจบในระดับปริญญาเอก) ซึ่งเป็นงานวิจัยอย่างน้อย 1 รายการ และเป็นผลงานร่วมกับผู้อื่นได้</p> <p>4. อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร อาจารย์ประจำที่มีคุณวุฒิตรงหรือสัมพันธ์กับสาขาของหลักสูตรที่เปิดสอนในระดับปริญญาโท โดยมีภาระหน้าที่ในการบริหารและพัฒนาหลักสูตรและควบคุมคุณภาพการจัดการเรียนการสอน โดยมีเกณฑ์เดียวกัน คือ มีจำนวนอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 3 คน จบการศึกษาระดับปริญญาเอก หรือเทียบเท่า หรือ ปริญญาโท หรือเทียบเท่า หรือ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ โดยมีผลงานทางวิชาการในรอบ 5 ปีย้อนหลัง 3 รายการ (มีเงื่อนไขพิเศษ กรณีอาจารย์รับเข้าใหม่ที่ยังจบในระดับปริญญาเอก) ซึ่งเป็นงานวิจัยอย่างน้อย 1 รายการ และเป็นผลงานร่วมกับผู้อื่นได้</p> <p>5. อาจารย์ผู้สอน อาจารย์ประจำ หรือ อาจารย์พิเศษที่มีคุณวุฒิ หรือ ตำแหน่งทางวิชาการในการสาขาวิชานั้น หรือ สาขาวิชาที่สัมพันธ์กัน หรือในสาขาวิชาของรายวิชาที่สอนในระดับปริญญาโท โดยมีวุฒิการศึกษาระดับปริญญาโท หรือเทียบเท่า (ต้องมีประสบการณ์ในการสอนในระดับปริญญาโท) โดยมีผลงานทางวิชาการในรอบ 5 ปีย้อนหลัง 1 รายการ (ยกเว้นอาจารย์รับเข้าใหม่ที่ยังจบในระดับปริญญาเอก) และอาจารย์ผู้สอนที่เป็นอาจารย์พิเศษ ต้องมีชั่วโมงสอนไม่เก็ยร้อยละ 50 ของรายวิชา โดยมีอาจารย์ประจำเป็นผู้รับผิดชอบรายวิชานั้น</p> <p>6. อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลักและอาจารย์ที่ปรึกษาการค้นคว้า</p>
--	--	---

	<p>ปริญญาเอก) ซึ่งเป็นงานวิจัยอย่างน้อย 1 รายการ และเป็นผลงานร่วมกับผู้อื่นได้</p> <p>7. อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ร่วม (ถ้ามี) ต้องเป็นอาจารย์ประจำ ต้องมีวุฒิการศึกษาระดับปริญญาเอก หรือเทียบเท่า หรือ ปริญญาโทและรองศาสตราจารย์ หรือผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก ต้องมีวุฒิการศึกษาระดับปริญญาเอก หรือเทียบเท่า (ถ้ามีวุฒิการศึกษาไม่เป็นไปตามเกณฑ์ต้องเป็นผู้เชี่ยวชาญ และมีประสบการณ์สูงเป็นที่ยอมรับโดยผ่านการเห็นชอบของสภามหาวิทยาลัย และแจ้ง กกอ. รับทราบ) โดยมีผลงานทางวิชาการสำหรับอาจารย์ประจำ ต้องมี 3 รายการในรอบ 5 ปี ย้อนหลัง (มีเงื่อนไขพิเศษ กรณีอาจารย์รับเข้าใหม่ที่จบในระดับปริญญาเอก) ซึ่งเป็นงานวิจัยอย่างน้อย 1 รายการ และเป็นผลงานร่วมกับผู้อื่นได้ หรือผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก ต้องมีผลงานทางวิชาการระดับชาติ ไม่ต่ำกว่า 10 เรื่อง (ถ้าผลงานไม่เป็นไปตามเกณฑ์ต้องเป็นผู้เชี่ยวชาญและมีประสบการณ์สูงเสนอผ่านสภาและแจ้ง กกอ. รับทราบ) และสามารถขออนุมัติจากสภามหาวิทยาลัยเป็นรายการณที่ผู้ทรงคุณวุฒิ มีผลงานไม่ถึงตามเกณฑ์มาตรฐานที่กำหนด</p> <p>8. ภาระงานอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลัก และ อาจารย์ที่ปรึกษาการค้นคว้าอิสระ โดยมีคุณสมบัติต้องเป็นอาจารย์ประจำหลักสูตรในระดับปริญญาโท โดยมีจำนวนนักศึกษาต่ออาจารย์ที่ปรึกษา</p> <ul style="list-style-type: none"> - อาจารย์ปริญญาเอก หรือเทียบเท่า ตำแหน่ง ศาสตราจารย์ อัตราส่วน 10 : 1 - อาจารย์ปริญญาเอก หรือเทียบเท่า ตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ขึ้นไป อัตราส่วน 10 : 1 - อาจารย์ปริญญาเอก หรือเทียบเท่า ตำแหน่งรองศาสตราจารย์ขึ้นไป อัตราส่วน 10 : 1 - อาจารย์ปริญญาเอก หรือเทียบเท่า ไม่มีตำแหน่งทางวิชาการ อัตราส่วน 5 : 1 <p>(ในกรณีจำนวนนักศึกษามากกว่าหรือเท่ากับอัตราส่วนที่กำหนดต่ออาจารย์ที่ปรึกษา ให้ดำเนินการขออนุมัติสภาได้ แต่ไม่เกิน 15 : 1 และสามารถขออนุมัติจาก กกอ. เป็นรายการณ ถ้า</p>	<p>อิสระ ต้องเป็นอาจารย์ประจำ หลักสูตร ที่มีวุฒิการศึกษาในระดับปริญญาเอก หรือเทียบเท่า หรือปริญญาโทและรองศาสตราจารย์ โดยมีผลงานทางวิชาการในรอบ 5 ปีย้อนหลัง 3 รายการ (มีเงื่อนไขพิเศษ กรณีอาจารย์รับเข้าใหม่ที่จบในระดับปริญญาเอก) ซึ่งเป็นงานวิจัยอย่างน้อย 1 รายการ และเป็นผลงานร่วมกับผู้อื่นได้</p> <p>7. อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ร่วม (ถ้ามี) ต้องเป็นอาจารย์ประจำ ต้องมีวุฒิการศึกษาระดับปริญญาเอก หรือเทียบเท่า หรือ ปริญญาโทและรองศาสตราจารย์ หรือผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก ต้องมีวุฒิการศึกษาระดับปริญญาเอก หรือเทียบเท่า (ถ้ามีวุฒิการศึกษาไม่เป็นไปตามเกณฑ์ต้องเป็นผู้เชี่ยวชาญ และมีประสบการณ์สูงเป็นที่ยอมรับโดยผ่านการเห็นชอบของสภามหาวิทยาลัยและแจ้ง กกอ. รับทราบ) โดยมีผลงานทางวิชาการสำหรับอาจารย์ประจำ ต้องมี 3 รายการในรอบ 5 ปี ย้อนหลัง (มีเงื่อนไขพิเศษ กรณีอาจารย์รับเข้าใหม่ที่จบในระดับปริญญาเอก) ซึ่งเป็นงานวิจัยอย่างน้อย 1 รายการ และเป็นผลงานร่วมกับผู้อื่นได้ หรือผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก ต้องมีผลงานทางวิชาการระดับชาติ ไม่ต่ำกว่า 10 เรื่อง (ถ้าผลงานไม่เป็นไปตามเกณฑ์ต้องเป็นผู้เชี่ยวชาญและมีประสบการณ์สูงเสนอผ่านสภาและแจ้ง กกอ. รับทราบ) และสามารถขออนุมัติจากสภามหาวิทยาลัยเป็นรายการณที่ผู้ทรงคุณวุฒิ มีผลงานไม่ถึงตามเกณฑ์มาตรฐานที่กำหนด</p> <p>8. ภาระงานอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลัก และอาจารย์ที่ปรึกษาการค้นคว้าอิสระ โดยมีคุณสมบัติต้องเป็นอาจารย์ประจำหลักสูตรในระดับปริญญาโท โดยมีจำนวนนักศึกษาต่ออาจารย์ที่ปรึกษา</p> <ul style="list-style-type: none"> - อาจารย์ปริญญาเอก หรือเทียบเท่า ตำแหน่ง ศาสตราจารย์ อัตราส่วน 10 : 1 - อาจารย์ปริญญาเอก หรือเทียบเท่า ตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ขึ้นไป
--	---	---

	<p>หากเกิน 15 : 1)</p> <p>9. คณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ ต้องมีจำนวนกรรมการ ไม่น้อยกว่า 3 คน (คนในและคนนอกรวมกัน) และ องค์ประกอบของกรรมการ ต้องเป็นอาจารย์ประจำ หลักสูตรและผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกสถาบัน ส่วน ประธานกรรมการสอบ ต้องไม่เป็นอาจารย์ที่ปรึกษา วิทยานิพนธ์หลัก หรือ อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ ร่วม ส่วนคุณสมบัติกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ ต้องเป็น อาจารย์ประจำ มีคุณวุฒิระดับปริญญาเอก หรือ เทียบเท่า หรือ ปริญญาโท หรือรองศาสตราจารย์ โดยมี ผลงานทางวิชาการของกรรมการที่เป็นอาจารย์ประจำ ต้องมี 3 รายการในรอบ 5 ปีย้อนหลัง (มีเงื่อนไขพิเศษ กรณีอาจารย์รับเข้าใหม่ที่ยังอยู่ในระดับปริญญาเอก) ซึ่งเป็นงานวิจัยอย่างน้อย 1 รายการ และเป็นผลงาน ร่วมกับผู้อื่นได้ หรือ คุณวุฒิของกรรมการที่เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกต้องอยู่ในระดับปริญญาเอก หรือ เทียบเท่า ต้องมีผลงานทางวิชาการระดับชาติ ไม่ต่ำกว่า 10 เรื่อง (ถ้าผลงานไม่เป็นไปตามเกณฑ์ต้องเป็น ผู้เชี่ยวชาญและมีประสบการณ์สูงเสนอผ่านสภาและแจ้ง กกอ. รับทราบ) และสามารถขออนุมัติจากสภามหาวิทยาลัยเป็นรายการณที่ผู้ทรงคุณวุฒิมิผลงานไม่ถึงตามเกณฑ์มาตรฐานที่กำหนด</p> <p>10. การตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานของผู้สำเร็จการศึกษา โดยมี 3 แผน คือ</p> <ul style="list-style-type: none"> - แผน ก1 ต้องมีบทความตีพิมพ์ในวารสารระดับชาติ หรือระดับนานาชาติที่มีคุณภาพตามประกาศ กกอ. - แผน ก2 ต้องมีบทความตีพิมพ์ในวารสารระดับชาติ หรือระดับนานาชาติที่มีคุณภาพตามประกาศ กกอ. หรือ มีบทความนำเสนอต่อที่ประชุมวิชาการ และมีการตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ (Proceeding) - แผน ข ต้องมีรายงานการค้นคว้าอิสระได้รับการเผยแพร่ในลักษณะใด ลักษณะหนึ่งที่สืบค้นได้ <p>11. ระบบการสอบวิทยานิพนธ์และสอบผ่านการสอบปากเปล่าขั้นสุดท้าย โดยจะต้องมีระบบการสอบ วิทยานิพนธ์เปิดให้ผู้สนใจเข้ารับฟังได้</p>	<p>อัตราส่วน 10 : 1</p> <ul style="list-style-type: none"> - อาจารย์ปริญญาเอก หรือ เทียบเท่า ตำแหน่งรอง ศาสตราจารย์ขึ้นไป <p>อัตราส่วน 10 : 1</p> <ul style="list-style-type: none"> - อาจารย์ปริญญาเอก หรือ เทียบเท่า ไม่มีตำแหน่งทาง วิชาการ อัตราส่วน 5 : 1 <p>(ในกรณีจำนวนนักศึกษามากกว่าหรือ เท่ากับอัตราส่วนที่กำหนดต่ออาจารย์ที่ปรึกษา ให้ดำเนินการขออนุมัติสภาได้ แต่ไม่เกิน 15 : 1 และสามารถขออนุมัติจาก กกอ. เป็นรายการณ ถ้าหากเกิน 15 : 1)</p> <p>9. คณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ ต้องมีจำนวนกรรมการ ไม่น้อยกว่า 3 คน (คนในและคนนอกรวมกัน) และ องค์ประกอบของกรรมการ ต้องเป็นอาจารย์ประจำหลักสูตร และผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกสถาบัน ส่วนประธานกรรมการสอบ ต้องไม่เป็นอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลัก หรือ อาจารย์ที่ปรึกษา วิทยานิพนธ์ร่วม ส่วนคุณสมบัติ กรรมการสอบวิทยานิพนธ์ ต้องเป็น อาจารย์ประจำ มีคุณวุฒิระดับ ปริญญาเอก หรือเทียบเท่า หรือ ปริญญาโท หรือรองศาสตราจารย์ โดยมี ผลงานทางวิชาการของ กรรมการที่เป็นอาจารย์ประจำ ต้อง มี 3 รายการในรอบ 5 ปีย้อนหลัง (มีเงื่อนไขพิเศษ กรณีอาจารย์รับเข้า ใหม่ที่ยังอยู่ในระดับปริญญาเอก) ซึ่งเป็นงานวิจัยอย่างน้อย 1 รายการ และเป็นผลงานร่วมกับผู้อื่นได้ หรือ คุณวุฒิของกรรมการที่เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกต้องอยู่ใน ระดับปริญญาเอก หรือเทียบเท่า ต้องมีผลงานทางวิชาการระดับชาติ ไม่ต่ำกว่า 10 เรื่อง (ถ้าผลงานไม่เป็นไปตาม เกณฑ์ต้องเป็น ผู้เชี่ยวชาญและมีประสบการณ์สูง เสนอผ่านสภาและแจ้ง กกอ. รับทราบ) และสามารถขออนุมัติ จากสภามหาวิทยาลัยเป็นรายการณ ที่ผู้ทรงคุณวุฒิมิผลงานไม่ถึงตาม เกณฑ์มาตรฐานที่กำหนด</p> <p>10. การตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานของผู้สำเร็จการศึกษา โดยมี 3 แผน คือ</p> <ul style="list-style-type: none"> - แผน ก1 ต้องมีบทความ ตีพิมพ์ในวารสารระดับชาติ หรือระดับนานาชาติที่มี
--	--	--

	<p>12. ระบบตรวจสอบการคัดลอกผลงาน ให้มหาวิทยาลัย หรือสถาบันต่างๆ จัดทำระบบตรวจสอบการคัดลอก ผลงานและพิจารณาถอดถอนรายงานการค้นคว้าอิสระ หรือวิทยานิพนธ์ขึ้นนั้น ถ้าผลการตรวจสอบพบว่ามี การคัดลอก การซ้ำซ้อน หรือจ้างทำรายงานการค้นคว้า อิสระ หรือวิทยานิพนธ์</p> <p>13. การควบคุมมาตรฐานหลักสูตร โดยในกรณีที่มีเหตุอัน ควรให้เชื่อได้ว่าการจัดการเรียนการสอนไม่เป็นไปตาม เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรที่กำหนด ให้ สกอ. ดำเนินการ เข้าติดตามตรวจสอบและเสนอคณะกรรมการการ อุดมศึกษาพิจารณา</p> <p>ท่านสามารถดาวน์โหลดเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร พ.ศ. 2558 ได้แล้วที่ลิงค์นี้ http://www.qa.hec.rmutp.ac.th/?p=1358</p>	<p>คุณภาพตามประกาศ กกอ.</p> <ul style="list-style-type: none"> - แผน ก2 ต้องมีบทความ ตีพิมพ์ในวารสารระดับชาติ หรือระดับนานาชาติที่มี คุณภาพตามประกาศ กกอ. หรือ มีบทความนำเสนอที่ ประชุมวิชาการ และมีการ ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจาก การ ประ ชุม วิ ชา การ (Proceeding) - แผน ข ต้องมีรายงานการ ค้นคว้าอิสระได้รับการ เผยแพร่ในลักษณะใด ลักษณะหนึ่งที่สืบค้นได้ <p>11. ระบบการสอบวิทยานิพนธ์และ สอบผ่านการสอบปากเปล่าขั้น สุดท้าย โดยจะต้องมีระบบการสอบ วิทยานิพนธ์เปิดให้ผู้สนใจเข้ารับฟัง ได้</p> <p>12. ระบบตรวจสอบการคัดลอกผลงาน ให้มหาวิทยาลัย หรือสถาบันต่างๆ จัดทำระบบตรวจสอบการคัดลอก ผลงานและพิจารณาถอดถอน รายงานการค้นคว้าอิสระ หรือ วิทยานิพนธ์ขึ้นนั้น ถ้าผลการ ตรวจสอบพบว่ามี การคัดลอก การ ซ้ำซ้อน หรือจ้างทำรายงานการ ค้นคว้าอิสระ หรือวิทยานิพนธ์</p> <p>13. การควบคุมมาตรฐานหลักสูตร โดยในกรณีที่มีเหตุอันควรให้เชื่อได้ ว่าการจัดการเรียนการสอนไม่ เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร ที่กำหนด ให้ สกอ. ดำเนินการเข้า ติดตามตรวจสอบและเสนอ คณะกรรมการการอุดมศึกษา พิจารณา</p> <p>ท่านสามารถดาวน์โหลดเกณฑ์มาตรฐาน หลักสูตร พ.ศ. 2558 ได้แล้วที่ลิงค์นี้ http://www.qa.hec.rmutp.ac.th/?p=1358</p>
--	--	---